

Chi Tiết Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất Trong Lúc Tạm Đóng Cửa Trường Do Đại Dịch COVID 19

Do tình hình đại dịch COVID-19, các kỳ thi của lớp trình độ cao AP năm nay sẽ được thực hiện trên mạng bằng bất kỳ thiết bị nào mà học sinh/sinh viên có thể truy cập vào mạng được như máy điện toán, máy điện toán bảng hoặc điện thoại thông minh. Nếu cần hỗ trợ phương tiện kỹ thuật, học sinh/sinh viên có thể liên hệ với trường hoặc vào mạng cb.org/tech để được College Board hỗ trợ trực tiếp. Hiện nay, chỉ những em đã ghi danh rồi mới được phép tham dự kỳ thi AP - College Board không cho phép thay đổi bất kỳ hình thức ghi danh nào tại thời điểm này.

Dành cho HS AP:

Vào đường dẫn để biết thêm chi tiết về các lớp trên mạng liên quan đến chương trình học của các em và về cách dự thi trong năm 2020.

<https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students>

Kỳ thi lớp AP năm nay

Để hoàn tất quy trình ghi danh lớp AP, HS/SV phải làm bài thi AP trên mạng bằng bất cứ thiết bị truy cập nào như máy điện toán, máy điện toán bảng hoặc điện thoại thông minh. Các bạn cũng có thể chọn cách viết câu trả lời của mình bằng tay và chụp ảnh gửi đi.

Kỳ thi AP năm 2020

Ngày	9:00am	11:00am	1:00pm
11-May	Vật lý/Mechanics - Cơ khí	Vật lý/Điện - Electricity và Từ trường - Magnetism	Chính quyền Hoa Kỳ và Chính trị
12-May	Tiếng La tinh	Giải tích - Calculus AB, BC	Địa lý nhân sinh - Human Geography
13-May	Vật lý 2: Đại số cơ bản- Algebra based	Văn chương Anh và Luận văn	Lịch sử Châu Âu
14-May	Văn chương và Văn hóa TBN	Hóa học	Vật lý 1: Đại số cơ bản- Algebra based
15-May	Lịch sử nghệ thuật	Lịch sử Hoa Kỳ	Khoa Học Điện Toán A
18-May	Văn hóa & ngôn ngữ Trung Hoa	Sinh học	Environmental Science
19-May	Lý thuyết âm nhạc	Tâm lý học	Văn hóa & tiếng Nhật/Ý
20-May	Văn hóa & tiếng Đức	Văn chương Anh và Luận văn	Kinh tế vi mô
21-May	Văn hóa & tiếng Pháp	Lịch sử thế giới cận đại	Kinh tế vĩ mô
22-May	Chính quyền & Chính trị	Thống kê	Văn hóa & tiếng TBN

DỰ THI

Tìm hiểu thêm chi tiết về đặc tính của kỳ thi, thời gian và những việc cần làm vào ngày thi và nhiều chi tiết khác.

[Xem thêm](#)

Các lớp AP trên mạng

Tiếp tục nhắm đến việc lấy tín chỉ đại học và xếp lớp với các bài ôn tập AP trực tiếp, miễn phí, do các giáo viên dạy lớp AP từ khắp đất nước biên soạn.

[Xem trên YouTube](#)

Lợi ích của việc dự thi lớp AP

Cơ hội lấy tín chỉ đại học: Chúng tôi tin rằng phần lớn các tổ chức giáo dục đại học sẽ cấp tín chỉ như đã từng làm trước đây.

Hoàn tất bước cuối:

Khi tham dự kỳ thi vào tháng 5, các bạn sẽ thể hiện cam kết phát triển năng lực đi đôi với việc vun đắp năng khiếu của mình.

Thử biết mùi vị đại học

Dự thi xếp lớp AP giúp các bạn làm quen với công việc của đại học và tăng cường sự tự tin của mình.

